

# **“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” mang không khí vui tươi, ấm áp đến với công nhân viên chức, người lao động thủ đô**

23:25 11/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về người lao động của Thủ đô Hà Nội; nhằm chia sẻ, kết nối yêu thương, mang đến không khí vui tươi, ấm áp trước thềm Xuân mới Ất Tỵ - 2025.**

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, Tết sum vầy là hoạt động thường niên được tổ chức công đoàn Thủ đô tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, xuân về; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn và toàn xã hội đối với đội ngũ CNVCLĐ; qua đó nhân lên truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; khích lệ, động viên đội ngũ CNVCLĐ vượt lên khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.



*Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết cho CNVCLD Thủ đô Hà Nội.*

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong năm qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã trích từ ngân sách công đoàn trên 200 tỷ đồng để thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 35 mái ấm công đoàn. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng; từ đó tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động gắn bó với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn.



*Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh phát biểu khai mạc chương trình.*

Riêng tại chương trình “Tết sum vầy - xuân ơn Đảng” 2025, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định hỗ trợ, tặng 30 nghìn suất quà cho 30 nghìn CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng dành thời gian, sự quan tâm đến thăm, tặng quà, động viên người lao động. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Tết sum vầy - xuân ơn Đảng” do Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa đối với công nhân lao động; góp phần khẳng định uy tín và vị trí của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động, toàn xã hội và hệ thống chính trị. Tôi mong rằng các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn chăm lo cho đoàn viên, người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau, mỗi người lao động đều cảm thấy công đoàn chính là “ngôi nhà, mái ấm, gia đình thân yêu thứ hai” của họ.



*Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu.*

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhấn mạnh, năm 2024, đi cùng với sự phát triển của Thành phố, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thủ đô tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật. Đặc biệt, công tác chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục là một trong những điểm sáng trong bức tranh chung của tổ chức công đoàn thủ đô, nhất là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

“Tôi vui mừng được biết năm nay sẽ có tổng cộng hơn 103 nghìn đoàn viên, người lao động được LĐLĐ thành phố và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ, chăm lo với tổng số tiền dự kiến là

gần 70 tỷ đồng (tương đương với 12% tổng số CNVCLĐ, tăng 2% so với năm 2024). Thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự quyết tâm, cố gắng của các cấp công đoàn thủ đô trong công tác chăm lo Tết cho người lao động” Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.



*Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao quà Tết cho CNVCLĐ.*

Chương trình "Tết sum vầy - xuân ơn Đảng" năm nay diễn ra sôi động, hào hứng với rất nhiều nội dung có ý nghĩa dành cho CNVCLĐ. Ngoài phần lễ của chương trình, đoàn viên, CNVCLĐ sẽ tham gia vào các nội dung: Thi gói bánh chưng, bày mâm quả Tết và bắt thăm trúng thưởng với nhiều phần thưởng có giá trị như: Xe máy Yamaha; điều hòa Daikin; ti vi; bình nóng lạnh; bếp lẩu...

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm và trực tiếp trao những phần quà Tết ý nghĩa đến công nhân lao động.

Tiếp đó, trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã nhấn nút khai trương chợ Tết công đoàn năm 2025; tham quan khu trưng bày mâm ngũ quả và các gian hàng tại chợ Tết công đoàn.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/%E2%80%9Ctet-sum-vay-xuan-on-dang-mang-khong-khi-vui-tuoi-am-ap-den-voi-cnvcl-d-thu-do>